

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 712/UBND-TCKH

Nga Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2018

V/v tăng cường công tác quản lý
nhà nước về đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện;
- UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: nhiều dự án chưa được thẩm định nguồn vốn, chất lượng hồ sơ tư vấn một số dự án còn thấp, việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã chưa có nhiều chuyển biến, công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chậm...

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, song chủ yếu vẫn do trình độ quản lý, năng lực tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn yếu, tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt của chủ đầu tư chưa cao, không thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dự án. Một số chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho dự án chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản chưa nghiêm.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công.

a. Các đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các đơn vị có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn đã được UBND tỉnh, UBND huyện ban hành.

b. Đối với các công trình, dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, đề nghị UBND các xã, thị trấn lập tờ trình trình UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) thẩm định nguồn vốn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư.



c. Các phòng, ban được giao chủ trì, tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công phải kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn và theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, nội dung đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyệt đối không trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư công và phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư của UBND huyện;

2. Về tăng cường công tác quản lý về đấu thầu theo trách nhiệm được phân công, phân cấp.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm theo nội dung công văn số 616/UBND-TCKH ngày 22/6/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Nga Sơn.

3. Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

a. UBND các xã, thị trấn, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhất là quản lý vốn ứng, đảm bảo không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, gói thầu.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công có công trình, dự án sử dụng vốn sai mục đích, gây thất thoát vốn; không giải ngân hết kế hoạch vốn mà không có lý do khách quan, phải thu hồi vốn; nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng quy định, hoàn ứng hoặc tiến độ thi công chậm phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 11/6/2016 của Chính phủ; đồng thời là một trong những nội dung để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức hàng năm; tùy theo mức độ có thể không giao làm chủ đầu tư các dự án khác trong kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng làm tăng tổng mức đầu tư khi lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

b. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư công, chỉ điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện; đồng thời phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định lại

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

c. Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên theo dõi, rà soát và kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chuyển vốn của dự án để đảm bảo hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm trễ trong việc giải ngân, thiếu trách nhiệm trong công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn vốn tạm ứng (nếu có).

4. Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

a. UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư phải xác định việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là một trong những nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng trên địa bàn. Chủ động kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị gắn với kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc đề phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Cân đối, bố trí ngân sách, các nguồn hợp pháp để xử lý nợ đọng theo quy định; ưu tiên thanh toán các dự án hoàn thành đã quyết toán, xây dựng phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo từng nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản trên phạm vi được giao quản lý,

b. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư định kỳ trước ngày 10 của tháng cuối quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm) rà soát, báo cáo danh mục dự án, số nợ đọng xây dựng cơ bản và phương án xử lý, gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh theo qui định.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện. *Ưm*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Lưu VT, TCKH. *m*


CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Trần Ngọc Quyết